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รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒3 ธันวาคม  ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) 
 
  ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   ๒. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
   4. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุโชคชัย  นันทศรี 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   8. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
   10. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
   11. อาจารย์ ดร.อภิชญา  พัดพิน 
   12. ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
   13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส 
   14. อาจารย์ธนสิทธิ  นิตยะประภา 
   15. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 

   16. นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 

  17. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
   18. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   19. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
   20. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   21. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   22. นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง 

   23. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

   24. นายธนกฤต  ภูโอบ 
   25. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
   26. นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
   27. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
   28. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
   29. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   30. นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 
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   31. นายวิเชษฐ  เครือวัลย์ 
   32. นางสาวกันยา  มั่นคง 
   33. นายมนตรี  ประชุม 
   34. นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 
   35. นายมนัส  หล่อทอง 
   36. นางสาวววิรรณ  ธัญญะวัน 
   37. นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์ 
   38. นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ 
   39. นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 
   40. นางสาวปิยวรรณ  ค าหอม 
   41. นางปวีณณัฎฐ  คงสมนาม 
   42. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
   43. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
   44. นางสาวศิริทร  ศิริคุณ 
   45. นายธวชัชัย แดงซิว 
   46. นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง 
   47. นางอนุสรา  มีบุญ 
   48. ว่าที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต 
   49. นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์ 
   50. นางสาวอลิษรา  ศรีสุคนทารัตน์ 
   51. นางสาวภัทรวลัญช์  บางทิพย์ 
   
  ข.   รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
     1. อาจารย์ ดร.น าพิชย์   ธรรมหิเวศม์ 
    2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
    3. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม ้
    4. อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
   5. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
   6. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
   7. นายภาณุพงษ์  สืบศิริ 
   8. นายเอนก  บัวส าลี 
   9. นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า 
   10. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   11. นายสมศักดิ์  พวงใส 
   12. นายวทัญญู  สังค์ค า 
   13. นางสาวน  าพัก  ข่ายทอง 
   14. นางภัทรวดี  จิตคต ิ
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  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 78.46 % แลว้   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. การจัดโครงการสร้างความเข้าใจในโครงการส านักงานสีเขียวและวิเคราะห์  
 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   ความเป็นมา 
   ตามที่ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) จะต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียว  
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 
โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเข้าร่วมสมัครโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั น ปีงบประมาณ 2564 กรรมการสิ่งแวดล้อมจึงมีการจัด
โครงการสร้างความเข้าใจในโครงการส านักงานสีเขียวและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร ทั ง 4 อาคาร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต   
หัวหน้าโครงการส านักงานสีเขียวแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละอาคาร 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบ และเรียนเชิญ รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ
ส านักงานสีเขียวและให้ช่วยน าวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 มกราคม 2564 หากมีเหตุ
จ าเป็นอันได้แก่การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ขอให้มีการวางแผน ดังนี  
   แผน 1  เชิญวิทยากรอาจารย์สยาม อรุณศรีมรกต 
   แผน 2  เชิญวิทยากรในพื นที่จากการไฟฟ้าและนครสวรรค์ 
  แผน 3  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั งที่ 3/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุม 
ชั น  8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน 15 หนา้  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี  

 
จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
มติที่ประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมและเห็นควรเพ่ิมกรรมการสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
2564 หมวดที่ 2 อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   วาระท่ี 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม 
                   โครงการส านักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ
ส านักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G - Green) ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรักษามาตรฐาน
การเป็นส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นั น อนึ่ง กรรมการ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติประกาศ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (เอกสารแนบตาม
ระเบียบวาระนี ) 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม 
                   โครงการส านักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2564 
 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบและเผยแพร่ทุกช่องทางของโครงการส านักงานสีเขียว 
 
   วาระท่ี ๓.2 เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4     
  ความเป็นมา 
   ตามท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ท าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งการจัดการปรับเกณฑ์โครงการส านักงานสีเขียว จาก ๗ หมวด  
เหลือ ๖ หมวด (น าหมวดที่ ๑ รวมกับหมวดที่ ๗)  ดังนี  (เอกสารแยกเล่ม) 
   หมวดที่ ๑ นโยบายวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 25 
   หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๖ การจัดซื อจัดจ้าง ร้อยละ 15 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบและวางแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   วาระที่ 4.1 พิจารณาใบสมัครและแบบประเมินตนเองเบื องต้น ส านักงานสีเขียว 
   ความเป็นมา 
   ตามที่ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) จะต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียว  
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  
อาคารโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเข้าร่วมสมัครโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั น ปีงบประมาณ 2564 ทุกหน่วยงานที่ต่ออายุและสมัครใหม่
มีความจ าเป็นต้องจัดส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเองเบื องต้นของโครงการส านักงานสีเขียว  
(เอกสารแยกเล่ม) 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาใบสมัครและแบบประเมินตนเองเบื องต้น ส านักงานสีเขียว 

 
   มติที่ประชุม  
   เห็นชอบและนัดหมายการจัดส่งวันที่ 8 มกราคม 2564 และนัดหมายการประชุม วันที่ 13 
มกราคม 2564 มอบนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ กรอกข้อมูลแบบประเมินตนเองเบื องต้น  
และมอบ ดร.มะลิวัลย์ รอดก าเหนิด ติดตามการด าเนินงาน 
 

    วาระท่ี 4.2  พิจารณาทบทวนมาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร ส านักงานสีเขียว 
                  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการเป็นส านักงาน 
สีเขียว (Green Office) ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดท ามาตรการในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร  
และขอความความร่วมมือทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประหยัดการใช้พลังงานลง โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่ง 
ในการปฏิบัติงาน ดังนั น ปีงบประมาณ 2564 จึงขอให้กรรมการร่วมกันทบทวนมาตรการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
 

   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาทบทวนมาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร ส านักงานสีเขียว 
                            ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
   มติที่ประชุม 
   มอบกลุ่มงานอาคารสถานที่ปรึกษากับกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
ในเรื่องของมาตรการกำรออกแบบอำคำรหรือต่อเติมติดตั้งระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

   วาระที่ 4.3 พิจารณาแผนการฝึกอบรมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  จะด าเนินการต่ออายุการเป็น
ส านักงานสีเขียว  ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือยกระดับการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวให้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคต ดังนั น  
ปีงบประมาณ 2564 จึงได้มีแผนการฝึกอบรม/กิจกรรมที่สร้างความตระหนักและความเป็นส านักงานสีเขียว
ให้คงอยู่และถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็นส านักงานสีเขียวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในระดับดีมาก ดังนั น จึงขอ
เสนอแผนการฝึกอบรมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564  (เอกสารแยกเล่ม) 
 
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาแผนการฝึกอบรมโครงการส านักงานสีเขียว  
           ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
   มติที่ประชุม 
   เห็นชอบและให้เพ่ิมกิจกรรม ดังต่อไปนี   
   1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว  
       วันที่ 13 ม.ค. 63  (หมวดที่ 1) 
   2. โครงการขับขี่ปลอดภัยพนักงานขับรถ (หมวดที่ 3) 
   3. กิจกรรมตรวจ 5 ส. (หมวดที่ 5) 
 
   วาระท่ี 4.4 พิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
มีการด าเนินการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน และน ามาค านวณหา
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 10% จากปีฐาน นั น พบว่า ปี 2563 ส านักงานฯ  
มีมาตรการตามแผนการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพ่ือให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ให้ลดลง
ร้อยละ 10 จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกเดิมที่ส ารวจได้ในปี 2562 ซึ่งพบว่า ปีดังกล่าวส ารวจได้ เท่ากับ 
128.23 tCO2e ต่อปี แต่ในปี 2563  ส านักงานฯ ส ารวจได้ 86.30 tCO2e ต่อปีลดลงร้อยละ 67.30  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับปีดังกล่าว เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิท 19  
มีการปิดอาคารและใช้มาตรการ Work from home ซึ่งท าให้การใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรน้อยลง ส่งผลถึง
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงตามด้วย (เอกสารแยกเล่ม) จึงขอให้กรรมการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันพิจารณาเพ่ิมแนวทางในการลดใช้พลังงานต่อไป  
 
    ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563 
 
    มติที่ประชุม  
   เห็นชอบตามเสนอและเพ่ิมแนวทางการลดใช้พลังงานเป็นประจ าทุกปี โดย 
   1. สร้างความตระหนักการเป็นส านักงานสีเขียวให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั งท่ี
ประจ าอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) และอาคารอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในปริมาณที่ต่ า 



๗ 

 

   2. การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาค านวณหากพบสาเหตุของแต่ละประเภทมีปริมาณการใช้ที่
สูงขึ น ให้รีบน าเข้าที่ประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
    วาระที่ 4.5 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(อาคาร 14) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล 
และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๆ จากการรักษามาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 นั น  ทั งนี  เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี หลังจากการรับรอง 
ในครั งแรก จึงได้มีการก าหนดให้ทุกหมวดรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
ประจ าทุก ๆ เดือน หรือ รายไตรมาส จึงขอน าเสนอรายงานดังกล่าวต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา 
(เอกสารแยกเล่ม)  
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(อาคาร 14) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
 

   มติที่ประชุม  
   - เห็นชอบตามที่เสนอและด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเป็นประจ าทุกเดือน 
อย่างต่อเนื่อง และควรใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
    
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
  นัดหมายการประชุมกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเพื่อรายงานความก้าวหน้า 
แต่ละหมวด ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนเมษายน 2564 
 
 
 

เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 

ภาพการประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมและผู้เข้าร่วมประชุม 
 

      
 
 

      


